



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรื่องที่หนึ่ง การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ตามที่ ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีมติให้มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สัปดาห์ละ ๒ วัน คือวันจันทร์และวันอังคาร นั้น

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีคำสั่งให้งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่

เรื่องที่สอง ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๑. โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แถลงข่าวผลการประชุม วิป. สปท.

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป. สปท.) โดยกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ได้มีการพิจารณาคือ เรื่องวาระปฏิรูปสำคัญจำนวน ๒๗ วาระ ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะดำเนินการให้เกิดผลภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ คสช. และรัฐบาล เช่น เรื่องการปฏิรูป เศรษฐกิจฐานราก การปฏิรูประบบงบประมาณ การปฏิรูปกลไกภาครัฐเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น โดยที่ประชุม วิป สปท. ได้พิจารณาสรุปก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้

สำหรับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในสัปดาห์หน้านั้น จะงดการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ได้อย่างเต็มที่

เรื่องที่สาม ข่าวแถลง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยพลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พลเอก ภิญโญ แก้วเปล่ง ที่ปรึกษา กรรมการ และนายอภิชาติ จงสกุล โฆษกกรรมการ ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนเนื้อหา ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยในส่วนของคำจำกัดความ ได้มีการแก้ไขให้ครอบคลุมสื่อเทคโนโลยี สำหรับ ส่วนของโครงสร้างกรรมการวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาตินั้น ได้เพิ่มจำนวนจาก ๑๓ คน เป็น ๑๕ คน โดยเพิ่ม สัดส่วนของผู้แทนสมาชิกวิชาชีพจาก ๕ คน เป็น ๗ คน เนื่องจากพิจารณาให้สื่อภูมิภาคเข้ามาร่วมด้วย และยังมี การแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายจากการทำหน้าที่สื่อ ให้ผู้เสียหายสามารถยื่นเอกสาร ร้องเรียนไปยังสภาวิชาชีพสื่อมวลชนได้ นอกจากนี้การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น กรรมการฯ เห็นว่าผู้ประกอบการและสื่อมวลชน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเสียก่อน และเมื่อผ่าน การอบรมแล้วจะมีการออกใบอนุญาตประจำตัวสื่อมวลชน อีกทั้งเจ้าของกิจการสื่อต่างๆ จะต้องออกใบรับรอง ให้กับสื่อมวลชนในสังกัดตนเองด้วย สำหรับสื่อมวลชนที่ประกอบวิชาชีพก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ให้ ถือว่ามีใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ แต่จะต้องไปแจ้งกับสภาวิชาชีพฯ ภายใน ๒ ปี แต่สำหรับผู้ที่จะประกอบวิชาชีพ สื่อรายใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพฯ กำหนด

๒. เลขานุการและโฆษกกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รับยื่นหนังสือขอเสนอ การปฏิรูปประเทศด้วยพลังพลเมือง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายคำณูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รับยื่น หนังสือขอเสนอการปฏิรูปประเทศด้วยพลังพลเมืองจากศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง โดยนายคำณูณ สิทธิสมาน กล่าวว่าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมอบให้แก่ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรอง เรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) ต่อไป

ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้วยพลังพลเมือง

ตามที่เครือข่ายภาคพลเมืองจากทั่วประเทศได้ประกาศให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันพลเมือง" นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นวันรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสำนึกและมีบทบาทในความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยในวันที่ 2 มีนาคม 2477 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาพระราชสมบัตินี้ ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งที่ทรงแสดงพระราชประสงค์ให้การสละพระราชอำนาจที่ทรงเคยมีอยู่แต่เดิมให้พลเมืองไทยทั้งปวง ซึ่งมีได้ยกให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่มีฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชน อันถือว่าเป็นการมอบพระราชอำนาจให้แก่พลเมืองไทยทั้งปวง

สำหรับในปีนี้ เครือข่ายภาคพลเมืองจากทั่วประเทศได้จัดงานวันพลเมืองขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในมาวันพลเมืองดังกล่าวเป็นการจัดการประชุมหารือของเครือข่ายภาคพลเมืองจากทั่วประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้วยพลังพลเมือง" เพื่อเสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหารือดังกล่าว ได้ "ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้วยพลังพลเมือง" ดังนี้

1. การปฏิรูปประเทศต้องตั้งอยู่บนรากฐานของการสร้างความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง
2. การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปวิถีชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยผ่านการให้การศึกษาความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นพลเมืองตลอดจนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมือง
3. การปฏิรูปประเทศควรเริ่มด้วยการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสำนึกและมีบทบาทในความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และควรกำหนดให้วันพลเมืองเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้ประชาชนเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นพลเมือง
4. การปฏิรูปประเทศควรดำเนินการโดยอาศัยกลไกและความร่วมมือของเครือข่ายสภาพลเมืองระดับจังหวัดซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วทุกจังหวัดโดยการส่งเสริมและสนับสนุนของสภาพัฒนาการเมือง และควรส่งเสริมให้เกิดสภาพลเมืองในระดับท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ตามความพร้อมของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดเครือข่ายในระดับท้องถิ่นขึ้น โดยที่สภาพลเมืองเป็นเวทีกลางของพลเมืองในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอปัญหา รวมทั้งความต้องการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่และประเทศโดยรวม
5. การปฏิรูปประเทศควรให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปด้านการเมืองเป็นอันดับแรก เพราะปัญหาทางการเมืองเป็นสาเหตุสำคัญที่นำมาสู่วิกฤตของประเทศ การมีแผนพัฒนาการเมืองที่ดีและมีพลังบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีองค์กรที่ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเมืองอย่างเช่น สภาพัฒนาการเมือง จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

เครือข่ายภาคพลเมืองจากทั่วประเทศ
2 มีนาคม 2560

เรื่องที่สี่ กิจกรรมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๑. ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นำสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในนาม “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” เพื่อความเป็นสิริมงคล

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ”

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๕ นาฬิกา ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ” โดยมีพลอากาศเอก วัฒน มณีนิย รองประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สาม และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย” โดยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปปฐมวัยกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช” โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และการบรรยายเรื่อง “หลักการในการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ ที่ปรึกษาอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการจัดสัมมนานี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาของเด็กปฐมวัย แนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และรับฟังความเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความเป็นเอกภาพ รวมถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริง และบรรลุผลได้ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลักดันและดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความเป็นเอกภาพไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม



โครงการสัมมนา

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง

“การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ”
ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีมติตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป พร้อมกำหนดเวลาการปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่สภามอบหมาย

สำหรับการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ คณะกรรมการมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนามนุษย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย เนื่องจากคณะกรรมการได้เล็งเห็นว่าเด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการทางสมอง อุนิสัย และทักษะสำคัญของชีวิต เพราะเป็นวัยที่สมองมีอัตราการพัฒนาและการเรียนรู้สูงสุด และเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตของบุคคล อันมีผลต่อความมั่นคงสูงสุดของชาติในระยะยาว

นอกจากนี้ เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีการบัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก ดังความในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งและวรรคสองว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย” ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำในมาตรา ๒๕๘ จ.ว่า “ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล โดยด้านการศึกษา นั้น ความใน (๑) กำหนดให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” นอกจากนี้ ในมาตรา ๒๕๙ ยังบัญญัติว่า “ให้เริ่มดำเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี”

จากการศึกษาและติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยของชาติที่ผ่านมาและในปัจจุบัน คณะกรรมการพบว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่อยู่ในระดับที่ดี และสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีความเสี่ยงอย่างสูงต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอกลไกและระบบการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเอกภาพ แล้วจัดทำเป็นแผนการปฏิรูปเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำเป็น

แผนในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จและเสนอต่อคณะ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ประกอบด้วย แผนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ พร้อมด้วยหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แผนการปฏิรูปดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องทำเป็นที่ยังที่ทุกภาคส่วน (Stakeholder) จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับทราบทำความเข้าใจในแผนดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติ ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบและทำความเข้าใจให้ตรงกัน รวมทั้งเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการในการปฏิรูปเรื่องดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง “แผนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ”

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อนำเสนอสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาของเด็กปฐมวัย แนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๒.๒ เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความเป็นเอกภาพ รวมถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงและบรรลุผลได้

๒.๓ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการผลักดันและดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความเป็นเอกภาพไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓. กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวง ทบวง กรม สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๒๕๐ คน

๔. รูปแบบการสัมมนา

- บรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาของเด็กปฐมวัย แนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งหลักการในแผนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความเป็นเอกภาพ รวมถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงและบรรลุผลได้

๕. สถานที่

ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

๖. งบประมาณ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ ทุกภาคส่วน ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาของเด็กปฐมวัย แนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๗.๒ ทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอในการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความเป็นเอกภาพ รวมถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงและบรรลุผลได้

๗.๓ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ในการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปการปฐมวัยให้เดินหน้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป



กำหนดการสัมมนา

ของ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ
ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐	นาฬิกา	- ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๓๕	นาฬิกา	- กล่าวรายงาน โดย พลอากาศเอก วัธน มณีนัย รองประธานกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คนที่สาม และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
เวลา ๐๘.๓๕ - ๐๘.๔๕	นาฬิกา	- กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๒๐	นาฬิกา	- ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย” โดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เวลา ๐๙.๒๐ - ๐๙.๔๕	นาฬิกา	- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปปฐมวัยกับร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕	นาฬิกา	- บรรยายเรื่อง หลักการในการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและ จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพของคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๑.๔๕	นาฬิกา	- เปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
เวลา ๑๑.๔๕ - ๑๒.๓๐	นาฬิกา	- กล่าวสรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เวลา ๑๒.๓๐	นาฬิกา	- รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : ๑. พิธีกรเวที ๑) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาททุกา โฆษกคณะกรรมการ

๒) พันเอกสันตสุขิต ตีบุคคำ

๒. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๓. รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ นาฬิกา